

นอسترดามุส ทำนายสงครามโลกครั้งที่ 3

สันติเทพ ศิลปบรรเลง*

สืบเนื่องจากการพยากรณ์ของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกที่คำนวณพบว่าในปีค.ศ.2000 ดาวนพเคราะห์ทุกดวงจะโคจรมาเรียงลำดับกันเป็นเส้นตรงโดยเฉพาะในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2000 จะได้รับรหัสทางคณิตศาสตร์ว่า 5/5/2000 ปรัชญาการประหลาดนี้ตลใจนักพยากรณ์ทั้งนักดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ต่างให้คำทำนายทายทักแต่ก็แยกกันไปหลายกระแสแต่ที่น่ากลัวคือจะเกิดมหันตภัยทำลายโลกถึงกับเป็นวันโลกาวินาศ

ในบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายที่เพิ่งมาค้นพบและกล่าวคำทำนายไปต่าง ๆ นานานั้นหารู้ไม่ว่าบุคคลผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักในนาม “นอسترดามุส” ได้ทำนายเหตุการณ์นี้ไว้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วหลายร้อยปี

บทความนี้ผู้เขียนจะไม่เล่าประวัติว่านอسترดามุสเป็นใครมาจากไหนเพราะทุกท่านคงจะพอทราบมาบ้างแล้ว ผู้เขียนจะกล่าวถึงความน่าทึ่งของศาสดาพยากรณ์ผู้นี้ว่าสามารถทำนายเหตุการณ์อนาคตได้ถูกต้องแม่นยำเพียงใด

ขอเริ่มจากเหตุการณ์สะเทือนใจไม่นานมานี้คือ การสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นอุบัติเหตุสะเทือนขวัญคนทั่วโลก นอسترดามุสก็ได้ทำนายไว้ก่อนอย่างถูกต้องโดยเขียนคำทำนายอยู่ในบทเซ็นจูรี่ที่ 2 หมายเลข 28 เป็นภาษาฝรั่งเศสดังนี้

* บรรณาธิการห้องสมุด AUA

Le penultiesme du rumom du prophete Prendra Diane pour ron Jour et repos.

“ลูกชายของบุคคลที่มีชื่อเหมือนกับชื่อของศาสตพยากรณ์ผู้หนึ่ง
จะเสียชีวิตพร้อมกับเจ้าหญิงไดอานา...”

นั่นก็คือ การกล่าวถึงเหตุการณ์สิ้นพระชนม์ในรถเบนต์ลีด้าของเจ้าหญิงไดอานา อดีตสะใภ้หลวงแห่งพระราชวงศ์อังกฤษ จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2540 เจ้าหญิงสิ้นพระชนม์พร้อมกับนายโดดี้ อัลฟาแย็ต บุตรชายของนาย “โมฮัมหมัด” อัลฟาแย็ต มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ คำว่า “โมฮัมหมัด” นี้ก็คือชื่อของศาสดาแห่งศาสนาอิสลามนั่นเอง

นอัสตราดามุสได้ทำนายเหตุการณ์มหาสงครามยิ่งใหญ่ของโลกถูกต้องมาแล้วคือ สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่พอมาถึงวันนี้โลกก็เกิดอาการหวาดผวาสูดซัดที่นอัสตราดามุสพยากรณ์ว่าดาวนพเคราะห์จะโคจรมาเป็นเส้นตรงเดียวกันในปี ค.ศ.2000 จะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงขึ้นทั่วโลกทำให้ผู้คนล้มตายเหลือคนนับและที่น่าพรันพรึงที่สุดก็คือจะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่ 3

ในคำทำนาย นอัสตราดามุสกล่าวว่า สงครามโลกครั้งที่ 3 จะเป็นสงครามมหาประลัย ทารุณเหตุโหดยิ่งกว่าสงครามทุกครั้งที่ผ่านมา สงครามจะก่อตัวเจียบ ๆ ก่อนแล้วค่อยลุกลามออกไปเรื่อย ๆ ที่น่าสังเกตุคือจะเกิดการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งในยุโรปและสหภาพโซเวียตจะเปลี่ยนจากที่เคยเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นกลับกลายมาเป็นมหามิตรซึ่งนอัสตราดามุสเรียก 2 ชาตินี้ว่า “สองพี่น้องแห่งภาคเหนือโกลโพน”

สองอภิมหาอำนาจนี้จะรวมอำนาจของคนที่เข้าร่วมกับฝ่ายยุโรปทั้งหมด จากนั้นชาติต่าง ๆ ในตะวันออกไกลกับประเทศอาหรับในตะวันออกกลางจะรวมตัวกันเพื่อเตรียมพร้อมทำสงครามกับฝ่ายตะวันตก ซึ่งนำโดยสหรัฐกับรัฐเซีย ฝ่ายตะวันออกไกลและตะวันออกกลางที่รวมกลุ่มกันนี้จะได้รับการสนับสนุนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธแบคทีเรียและอาวุธเคมีเต็มอัตราศึกจากประเทศจีนแดง

นอัสตราดามุสบอกว่า สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง คือดินแดนอาหรับแล้วขยายตัวต่อไปทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกา กินเวลายืดเยื้อยาวนานมาก ประชากรทั่วโลกล้มตายกันเป็นไปไม่ร่วงมากมายสุดที่จะคนนับ

ในช่วงแรกอิสราเอลจะถูกฝ่ายอาหรับบุกพิชิตจนราบคาบต่อจากนั้นก็บุกยึดประเทศต่าง ๆ ไปได้หมดแล้วก็เตรียมรบในยุโรปต่อไป และในช่วงนี้กรีซกับตุรกีจะขัดแย้งกันถึงกับใช้กำลังรบขยี้กันจนกรีซเป็นฝ่ายแพ้และอาหรับจะยึดได้ทั้งกรีซและตุรกี

ในช่วงที่สองของสงคราม อุบัติขึ้นในตะวันออกไกล จีนแดงใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีฝ่ายตะวันตกอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบพร้อมกับยิงระเบิดแบคทีเรียชนิดร้ายแรงที่สุดไปตกที่รัฐอะลาสก้าและนิวยอร์กเพื่อให้เชื้อโรคกระจายไปตามกระแสลมและน้ำทั่วยุโรปและอเมริกา กองทัพจีนแดงร่วมกับกองทัพอาหรับจะยาดร่าทัพอันมหาศาลเข้าเหยียบย่ำรุกราน ประเทศใดต่อสู้ขัดขวางก็จะฝ่ายแพ้

พินาศย่อยยับ บ้านเมืองพังทลายผู้คนตายเกลื่อน น้ำทะเลจะกลายเป็นสีแดง

แต่ในที่สุดกองทัพฝ่ายตะวันตกจะรวบรวมกำลังกันพร้อมกับผลิตแสนยานุภาพอันเกรียงไกร
บดขยี้กำลังของฝ่ายอาหรับให้พินาศและพ่ายแพ้ในที่สุด

จากสำคัญ ๆ ของสงครามและภัยพิบัติตามคำทำนายของนอัสตราดามุสอยู่ในบทบัญญัติใน
เซ็นจูรี่ต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

1. สงครามโลกครั้งที่ 3 ระเบิดขึ้นจะมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์และระเบิดเชื้อโรคไปทั้งที่รัฐนิวยอร์ก
ดังในบทเซ็นจูรี่ที่ 6 หมายเลข 97 แปลความว่า

“จะเกิดเพลิงไหม้ในท้องฟ้าเหนือเส้นขนานที่ 45 เพลิงจะลุกลามไปจนถึงมหานคร (นิวยอร์ก)
ฉับพลันนั่นเอง เปลวไฟขนาดมหึมาจะลุกพวยพุ่งกระจายไปจนทั่ว”

2. อุกาบาตยักษ์ตกลงมาปะทะโลกในแถบเอเชียทำให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก
ปรากฏในบทเซ็นจูรี่ที่ 1 หมายเลข 69 แปลความว่า

“จะมีหินกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งไมล์หมุนลอยละล่องจากท้องฟ้าลงมา
สู่โลก ทำให้เกิดคลื่นยักษ์ไหลมาท่วมประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศด้วยกัน”

3. สงครามโลกครั้งที่ 3 มีจุดระเบิดที่ตะวันออกกลาง ผู้จุดชนวนสงครามคือประธานาธิบดี
ชัคคัมฮุดเซน แห่งอิรัก ดังปรากฏอยู่ในบทเซ็นจูรี่ที่ 11 หมายเลข 62 แปลความว่า

“มาบัส (Mabus) จะเสียชีวิตในไม่ช้านี้ ต่อแต่นั้นจะมีการทำลายล้างมวลมนุษยชาติอย่างโหด
เหี้ยม”

คำว่า “Mabus” ถ้าท่านเขียนคำนี้แล้วลองนำไปส่องสะท้อนกระจกเงาดู อักษรตัวกลับของคำ
นี้จะอ่านได้ว่า “ชัคคัม” นักตีความทั้งหลายจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า “Mabus” ก็คือประธานาธิบดี
ชัคคัม ฮุดเซนนั่นเอง

////////////////////////////////////

บรรณานุกรม

เจริญ วรธนะสิน. นอัสตราดามุส. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : คู่แข่ง, 2540.

ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์. นอัสตราดามุสทำนายจุดอวสานของโลก. พิมพ์ครั้งที่ 12.

กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541.